

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Thành công của Công ty cũng là thành công chung của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, đồng hành, hỗ trợ doanh

nh nghiệp phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tập thể lãnh đạo, người lao động Công

ty giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng Công ty vững mạnh về mọi mặt. Công ty tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư chiểu sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0

để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Không ngừng nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Chấp hành tốt các quy định của nhà nước,

của địa phương trong hoạt động kinh doanh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật để Công ty hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG...

(Tiếp theo trang 1)

vừa qua. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, trở thành trung tâm bồi dưỡng và đào tạo nghề thuật chèo và dụng cụ nghề thuật truyền thống; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đào tạo các thế hệ học sinh, sinh viên có chuyên môn, nghiệp vụ tốt, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình sẽ luôn là địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

về nghiệp vụ điều tra, quy định về phỏng vấn, ghi phiếu, vai trò, nhiệm vụ của tổ trưởng, công tác kiểm tra, giám sát. Thông tin về công tác lập bảng kê hộ, hướng dẫn lập bảng kê, lập và ghi thông tin bảng kê hộ, lập và ghi thông tin bảng kê nhân khẩu đặc thù, cập nhật bảng kê hộ, hướng dẫn kiểm tra, nghiệp vụ thu bảng kê hộ, xử lý bảng kê hộ... Các học viên còn được cài đặt phần mềm CAPI trên máy tính bảng và thiết bị điện tử thông minh để phục vụ điều tra bằng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, đồng thời được hướng dẫn cách thức hành nghề thu thập thông tin qua các thiết bị thông minh để giảm thời gian, nâng cao chất lượng công tác điều tra.

Qua tập huấn, các điều tra viên và cán bộ văn phòng thống kê các xã, thị trấn sẽ được bổ sung kiến thức và nắm chắc quy trình để áp dụng trong tổng điều tra tại địa phương đạt kết quả cao.

Ngay sau lớp tập huấn này, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tổ chức 7 lớp tập huấn cho các xã còn lại.

HỘI LÀM VƯỜN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức hội, góp phần phát huy tốt khả năng của từng cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hội trong phát triển kinh tế VAC và kinh tế ở nông thôn, đóng góp quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

trung cũng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, đồng hành cùng sự phát triển của hội viên; đồng thời, tiếp tục hoạt động sáng tạo, hiệu quả, vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, tăng cường khả năng liên kết, phát triển kinh tế VAC theo chuỗi giá trị sản xuất...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp

hội làm vườn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, lãnh đạo phong trào của hội phát triển, lan tỏa toàn rộng khắp. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên để mở rộng tổ chức hội và phát triển hội viên. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình tiêu biểu,

hiệu quả trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế trang trại; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm sản xuất tại các địa phương trong và ngoài tỉnh. Phát huy vai trò là cầu nối giữa hội viên với các doanh nghiệp tạo mua, chế biến nông sản để tạo đầu ra cho sản phẩm, như thành chuỗi sản xuất cũng như bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho hội viên... Các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện

thuận lợi để các cấp hội làm vườn trong tỉnh hoạt động hiệu quả.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Làm vườn Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương cho 6 cá nhân; khen thưởng 15 tập thể, cá nhân; Hội Làm vườn tỉnh khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế VAC và hoạt động hội làm vườn của tỉnh trong thời gian qua.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG...

(Tiếp theo trang 1)

đẩy mạnh và tạo điều kiện cho các hoạt động sáng tạo nghiên cứu khoa học của học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 99,97%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Các đơn vị đã huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,96%. Trong năm học, toàn huyện có 529 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 31 giáo viên - tổng phụ trách giỏi cấp huyện; 237 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tính đến tháng 5/2018, toàn huyện có 95/108 trường đạt chuẩn quốc gia.

Phát huy kết quả đạt được trong năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua; phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả cao phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt". Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Tiếp tục triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát hiện và nhân rộng



Trường THCS Đông Phong (Tiền Hải) tổ chức hoạt động thể thao tập sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

điển hình tiên tiến. Đổi mới lối làm việc và tác phong công tác trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động toàn ngành. Tăng cường đấu

* Thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải đã phát động các nhà trường, thầy cô giáo, học sinh toàn huyện tổ chức nhiều hoạt động thi đua, hội giảng, rèn luyện tay nghề, kỹ năng thực hành, phấn đấu xây dựng quy mô trường lớp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Phát động trong học sinh phong trào thi đua học tập, giúp bạn học giỏi, chăm sóc các công trình phân việc bảo vệ môi trường... Ngoài ra, các nhà trường còn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hội diễn văn nghệ với những bài hát ca ngợi, bày tỏ lòng tri ân các thầy cô giáo hết lòng vì sự nghiệp "trồng người".

Tư vấn, khám sàng lọc miễn phí bệnh ung thư vú

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Sở Y tế Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa thống nhất kế hoạch, phối hợp tổ chức đợt truyền thông giáo dục sức khỏe, tư vấn, sàng lọc miễn phí ung thư vú tại thành phố Thái Bình. Đây là chương trình của dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ung bướu triển khai tại các bệnh viện vệ tinh của

Bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai sẽ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh tổ chức khám sàng lọc ung thư vú, truyền thông, tư vấn miễn phí cho khoảng 1.000 phụ nữ trên địa bàn thành phố, ưu tiên chị em trên 35 tuổi.

Chị em đến khám sẽ được truyền thông và nhận các sản phẩm truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản; tư vấn cách phát hiện nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm đường sinh sản và cách phòng tránh; được bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai khám, siêu âm, tầm soát miễn phí bệnh ung thư vú, nếu phát hiện có bệnh sẽ được tư vấn và chữa bệnh bằng BHYT... Thời gian khám miễn phí ung thư vú trong hai ngày 24 - 25/11/2018, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

HÀ DUNG

Trao 8 suất quà cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Hưởng ứng ngày lễ giới thiệu nhiệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, trong hai ngày 16 - 17/11, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với ban an toàn giao thông các huyện, thành phố đến thăm hỏi, tặng 8 suất quà cho 8 gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.



Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh tặng quà cho hai cháu Lê Văn Chung và Lê Văn Tâm ở thôn Quang Trung, xã Vũ Văn (Vũ Thư).

Tại các gia đình, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát, đau thương với các gia đình, mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất động viên, hỗ trợ các gia đình; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa để giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do tai nạn giao thông gây ra.

PHẠM HƯNG

HỘI ĐỒNG Y THÀNH PHỐ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRÊN 170.000 LƯỢT BỆNH NHÂN

Sáng ngày 16/11, Hội Đồng y thành phố Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội Đồng y thành phố hiện có 72 hội viên, với 3 bác sĩ, 2 y sĩ, 55 lương y, 4 hoàn tán và 7 lương được. 5 năm qua, các hội viên đã tổ chức khám chữa

bệnh cho trên 170.000 lượt bệnh nhân, bằng các phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, tỷ lệ khỏi bệnh đạt 71%. Công tác khám chữa bệnh từ thiện miễn phí cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách được tổ chức thường xuyên.

ĐỨC DUNG

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỜ KHAI ĐIỆN TỬ ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU

Để rút ngắn thời gian công dân thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ, từ ngày 5/11/2018, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tổ chức triển khai hệ thống quản lý tờ khai điện tử để nghị cấp hộ chiếu. Theo đó, công dân có nhu cầu cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông có thể truy cập hệ thống điện tử để quy quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an theo địa chỉ <https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn>

để kê khai thông tin cá nhân theo hình thức trực tuyến. Sau khi xác nhận thông tin đã khai, công dân kiểm tra thông tin và chọn thời gian để đặt lịch hẹn nộp hồ sơ phù hợp với nhu cầu và lịch tiếp nhận hồ sơ của phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đặt lịch hẹn, nếu công dân không đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để chụp ảnh và nộp hồ sơ thì thông tin tờ khai điện tử trên trang web tự động xóa.

vn, vào mục "chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu" để nhập thông tin vào tờ khai điện tử theo thứ tự mục 1 đến mục 17; đối với những mục không có thông tin kê khai thì để trống

2. Bước 2: Xác nhận thông tin đã khai

Sau khi nhập thông tin vào các mục trong tờ khai, xác nhận lại thông tin bằng cách nhấp lại các ký tự hiển thị tự động trên màn hình

3. Bước 3: Kiểm tra thông tin và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ

Sau khi nhập thông tin vào tờ khai điện tử, vào mục "Kiểm tra lại thông tin đã khai" để kiểm tra các thông tin đã nhập. Nếu thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ thì chọn mục "Quay lại" để sửa chữa, bổ sung thông tin. Nếu thông tin đã đầy đủ, chính xác thì nhấp vào nội dung "Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên" để xác nhận thông tin đã khai,

sau đó chọn mục "Đặt lịch hẹn" để lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ phù hợp với lịch tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh. Khi đã hoàn tất việc khai thông tin và đặt lịch hẹn, chọn mục "Kết thúc" để lưu thông tin và ghi nhận mã số tờ khai

4. Bước 4: In tờ khai

Đối với trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp hộ chiếu hoặc trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ để nghị cấp hộ chiếu, sau khi nhập thông tin vào tờ khai và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ, người đề nghị phải in tờ khai (chọn mục "In tờ khai và kết thúc") và dán ảnh vào tờ khai để lấy xác nhận và giáp lai ảnh của công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác. Trường hợp truy cập nộp hồ sơ, công dân chụp ảnh tại cơ sở chụp ảnh có kết nối dữ liệu của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

Đối với trường hợp đề nghị cấp chung 02 trẻ em vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ, sau khi nhập thông tin phải in 02 tờ khai, mỗi tờ tương ứng với thông tin của 01 trẻ em để lấy xác nhận và giáp lai của công an phường, xã, thị trấn nơi trẻ em thường trú hoặc tạm trú

5. Bước 5: Nộp hồ sơ

Người đã khai tờ khai điện tử cần cử vào lịch hẹn nộp hồ sơ để đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi đã đăng ký để nộp hồ sơ, khi nộp hồ sơ công cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ khai, CMND hoặc thẻ căn cước công dân để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đặt lịch hẹn, nếu công dân không đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên trang web của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỎ CÔI TỈNH - BẢO THÁI BÌNH HỘI DOANH NHÂN NỮ TỈNH THÁI BÌNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Thực hiện Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc sáp nhập Trung tâm Giống thủy sản vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình.

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình chuyển trụ sở làm việc về địa điểm mới theo địa chỉ: Km4+200, đường 39B Thái Bình đi Tiên Hải (trụ sở Trung tâm Giống thủy sản cũ) kể từ ngày 15/11/2018.

Website: <http://khuyennongthai Binh.vn>
Điện thoại và Fax: 0227.3831.842

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và thuận tiện trong liên hệ công tác.

GIÁM ĐỐC TRẦN MINH HƯNG